



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ปัตตานี

ถึง รจก.(ท,บ), ผจก.กฟฟ.ในสังกัด, นบช.๘,  
ผชน.๘, ทผ.ทุกแผนก, พคค., นทน.

เลขที่ ปน. ๑๓๓๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office)

เรียน รจก.(ท,บ), ผจก.กฟฟ.ในสังกัด, นบช.๘, ผชน.๘, ทผ.ทุกแผนก, พคค., นทน.

เพื่อให้การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี มีความต่อเนื่องและสอดคล้องตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ ผวก. ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และ อข.ต.๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

กฟจ.ปัตตานี จึงขอนำส่งนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายดูแวงดิง โตะกูมาโละ)

ผจก.ปน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เพื่อให้การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี มีความต่อเนื่องและสอดคล้องตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ ผวก. ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และ อช.ต.๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยส่งเสริมให้สำนักงาน กฟภ. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการบริโภค การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อมสู่การมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยให้ผู้บริหาร พนักงานและส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามแนวทางการเป็นสำนักงานสีเขียว ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การดำเนินการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตาม ปรับปรุง การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยสื่อสาร และให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
๓. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร และพลังงาน อย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการของเสีย โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมในสำนักงาน
๕. ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่การปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยและน่าอยู่ โดยนำหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงหลักการ ๕ ส. มาใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ
๖. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

(นายตู่แวตัง โต๊ะกูมาโละ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี